

# ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๒.๔/วิษ ๒๕๖๔



ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (LMC-Jiangsu Scholarship) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ จำนวน ๒ ทุน ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรจากประเทศสมาชิกในกรอบ LMC ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีจำนวน ๓๐ แห่งที่พร้อมรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าศึกษา โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ หยวนต่อปีการศึกษา เป็นระยะเวลา ๒-๓ ปี

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลในเบื้องต้นให้ทราบ ดังนี้

๑. ผู้สมัครขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี มีทัศนคติที่ดีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์ ไม่มีประวัติความประพฤติผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษาหรือการละเมิดกฎหมาย ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น ๆ และมีผลการศึกษาดีเด่น ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา เอกสารประกอบการสมัคร และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้จาก QR code ที่ปรากฏด้านล่างหรือที่ [shorturl.at/nxyIW](http://shorturl.at/nxyIW)

๒. ผู้สมัครที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาจีนต้องมีผลการทดสอบภาษาจีน HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ หรือเทียบเท่า และหากไม่มีผลการทดสอบจะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเป็นระยะเวลา ๑ ปี และผู้สมัครที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ ๖.๐ หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

๓. ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยส่งเอกสารฉบับสำเนาในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [chotputiphan.i@gmail.com](mailto:chotputiphan.i@gmail.com) ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และส่งเอกสารฉบับจริงถึงกองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจะถือเอาวันที่ สป.อว. ลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า ๒ คน สป.อว. จะพิจารณาจัดอันดับจากเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน โดยจะพิจารณาผู้สมัครที่เป็นอาจารย์/บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หรือข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด อว. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้กรอบ LMC ก่อนผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาในลำดับแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔



สำนักงานปลัดกระทรวง  
กองการต่างประเทศ  
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๒ (อิสริยย)  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



รายละเอียดทุนการศึกษา  
LMC-Jiangsu Scholarship